



ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑*	๐๐๒	นางสาวชนิชา ละครชัย
๒	๐๐๔	นางสาวพรรณภัทร กล้าหาญ
๓	๐๐๕	นางสาวพิมพ์ชนก วรสิริประสิทธิ์
๔	๐๐๑	นางสาวจริญญา คงยุทธ
๕	๐๐๗	นางสาววรรณพร ศรีหาบุตร

๒. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ภารกิจด้านการพยาบาล

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑*	๐๑๑	นางสาวสุรรัตน์ อินทวงศ์
๒	๐๐๙	นางพรทิพย์ สุดาวรรณ
๓	๐๐๗	นายทักษ์ดนัย จันทรแดง
๔	๐๑๐	นางสาวสุรียาพร กวดกระโทก
๕	๐๐๓	นางนิตยา บุญรุ่ง
๖	๐๑๓	นางสาวสุทธิดา ไกรศิริ
๗	๐๐๕	นางสาวณัฐชนก บริบูรณ์
๘	๐๑๒	นางสาวณัฐนิชา พวงภู

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบดังนี้

๑. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นด้วย คือ

- ๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการบรรจุในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
- ๒) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนด วัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด
- ๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายใน วัน เวลา ที่กำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรับการเลือกสรรรายนั้น จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะมีสิทธิ ได้รับการจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร หรือหากได้รับการจ้างไปแล้วจะต้องถูกยกเลิกสัญญาจ้าง

๔. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ในลำดับที่ ๑ ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ และลำดับที่ ๑ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนใช้ ภารกิจด้านการพยาบาล จะต้องนำผลตรวจสุขภาพ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ โดยให้นำผลตรวจสุขภาพ ส่งที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากไม่นำผลการตรวจสุขภาพ มาให้ในวันที่กำหนด จะไม่มีสิทธิในการรายงานตัว และจะถือว่า สละสิทธิ และให้มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และปฏิบัติราชการ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้าน อำนวยการ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเมธี วงศ์เสนา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์

ตรวจสอบสุขภาพก่อนประจำการ

ลำดับที่	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	กลุ่มเสี่ยง	รายการตรวจ	หมายเหตุ
๑	พนักงานประกอบอาหาร	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	- ตรวจ คัดกรองวัณโรค ในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล	๑. ชั่งน้ำหนัก ๒. วัดส่วนสูง ๓. คำนวณค่าดัชนีมวลกาย ๔. วัดความดันโลหิต ๕. Stool Examination (เพื่อตรวจหาไข่พยาธิ, พยาธิต่างๆ และปรสิต) ๖. Rectal Swab Culture (เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร) ๗. ตรวจหาสารเสพติด (แล้วแต่ความสมัครใจ) ๘. CXR (ถ้ามีผล CXR ไม่เกิน 1 เดือน ไม่ต้อง CXR สามารถใช้ผลเดิมมายื่นที่งานทรัพยากรบุคคลได้ แต่หาก CXR ผิดปกติ ต้องตรวจ AFB ด้วย)	พกส.

หมายเหตุ ผู้สมัครที่มารายงานตัว ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จะต้องมีการตรวจสอบสุขภาพก่อนประจำการ เมื่อผู้สมัครดำเนินการตรวจสอบสุขภาพก่อนประจำการเรียบร้อยแล้ว ให้นำผลมาส่งในวันรายงานตัว หากท่านไม่นำมาผลการตรวจสุขภาพมาส่ง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ตรวจสอบสุขภาพก่อนประจำการ

ลำดับที่	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	กลุ่มเสี่ยง	รายการตรวจ	หมายเหตุ
๒	พนักงาน ช่วยเหลือคนไข้	ยังไม่ระบุ	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มเสี่ยงสัมผัสยาเคมี - กลุ่มเสี่ยงสัมผัสรังสี - กลุ่มเสี่ยงสัมผัสเลือด - กลุ่มเสี่ยงสัมผัสสารคัดหลั่ง - กลุ่มเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มารับบริการที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อวัณโรค 	๑. ชั่งน้ำหนัก ๒. วัดส่วนสูง ๓. คำนวณค่าดัชนีมวลกาย ๔. วัดความดันโลหิต ๕. CBC ๖. Anti HIV ๗. HBsAg ๘. HBsAb ๙. ตรวจหาสารเสพติด (แล้วแต่ความสมัครใจ) ๑๐. CXR (ถ้ามีผล CXR ไม่เกิน 1 เดือน ไม่ต้อง CXR สามารถใช้ผลเดิมมายื่นที่งานทรัพยากรบุคคลได้ แต่หาก CXR ผิดปกติ ต้องตรวจ AFB ด้วย)	พอส.

หมายเหตุ ผู้สมัครที่มีรายงานตัว ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จะต้องมีการตรวจสอบสุขภาพก่อนประจำการ เมื่อผู้สมัครดำเนินการตรวจสอบสุขภาพก่อนประจำการเรียบร้อยแล้ว ให้นำผลมาส่งในวันรายงานตัว หากท่านไม่นำมาผลการตรวจสุขภาพมาส่ง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์